

## AAI - ก้อการมันฟ็อง(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

หมายถึง ตลาด เลยนะ สองวันก่อนหน้า ขึ้นมาดีๆ ก็หวังว่าวันแรก ของสัปดาห์ จะแก่งตัวแบบเดียวกับอีกซักวัน จะได้มีความน่าจะเป็นของการจะมีรูปแบบกลับตัวระยะสั้นๆ ได้ก่อน... แม้รูปแบบการกลับตัวจริง ในระยะกลางๆ จะยังอีกไกลที่จะยืนยัน แต่ที่ไหนได้ วันวานลงวันเดียว ก็จบจะกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการคาดหวังในทางดีเอาดื้อๆ นั่นแปลว่า หวังทางดีไม่ได้ ถมอาการร้าย จะมีมากกว่าเสียด้วยซ้ำ... สัญญาณแห่งเทียน 2 วันก่อนหน้า ที่ดูมีแวว ก็ถูกแห่งเทียนวันวาน หักล้างลงไป แบบจะไม่ให้หวังอะไรได้อีกเลยในระยะนี้ หรือว่า ที่เหนือเมฆดีแนวรับในโครงสร้างที่คาดหวังการกลับตัวได้ จะต้องถูกทดสอบให้ได้จริงๆ เสียก่อน แล้วถึงจะค่อยมาดูใจกัน... นั่นก็คือ ระดับ 1490 เท่านั้นนะ ห้ามลง มาต่ำกว่าอย่างเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ระดับ 1461 หรือ จุดต่ำสุดเดิม จะมาอีกครึ่งแน่ๆ ละ และนั่น เหนือเมฆก็ไม่อาจบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้นะครั้นว่า จะรับอยู่ หรือ จะเป็นรูปแบบบราคกกลับตัว ใน อีกรูปแบบหนึ่งได้หรือไม่ (Double Bottoms จะหวังได้หรือไม่ได้ ยังไม่แน่แน่นอน)...เอาเป็นว่า หากระยะสั้น มีการลงต่ำกว่า 1490 ก่อนแล้วนั้น ยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนแหละ เพราะแบบนี้ อากการมันฟ็องอยู่เลยนะ ว่าอยากจะลงมากกว่า หรือ ทำให้รูปแบบราคา ที่เราคาดหวังในเชิงบวกแบบ Head & Shoulder Bottom นั้น ก็อาจจะเริ่มหมดความหมายไป เพราะการต่ำกว่า 1490 โครงสร้างดังกล่าว อาจจะเริ่มเพี้ยนๆ ไป ก็แปลว่า แนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างที่คาดหวัง ก็อาจจะไม่ใช่... เจื่อนไซเปลี่ยนเมื่อไหร่ กลยุทธ์ก็ต้องทำตาม

### ดูตามเกม...

จะเรียกว่า อากการวันวาน ก็เหมือนๆ จะแปลกๆ อยู่เหมือนกันนะ มีกดแรงๆ แล้วก็ดันราคาขึ้นๆ อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะ... แต่ถ้าวันนี้ ไม่กด หรือ กระชากขึ้น ก็ยังน่าสน

แนวรับ : ...3.84-3.80 และเอาจริง ๆ อย่าต่ำกว่า 3.80 ด้วย

เป้าหมาย : ...4.40-4.50 และ ถ้าขึ้นได้ ก้ออาจจะคาดหวัง 5+/-

Price Chart...(AAI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AAI... ภาพหลักๆ ถ้าหากจะคาดหวัง ในภาพที่จะเป็น รูปถ้วย หรือ รูปแบบ ตัว U ก็ยังน่าจะ คาดหวังได้อยู่... เพียงแต่ถ้าระยะสั้น จะต้องไม่คิดรูป ของแนวโน้มเชิงบวก ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมีการผ่าน ระดับ 3.80 ขึ้นมาได้แล้ว หากไม่ต่ำกว่านี้ เราก็จะยังคงอยู่ในรูปแบบราคา ที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก อีกทั้ง มีการตั้งขึ้นมาจากเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่เป็นแนวโน้ม ในทางขึ้นอย่างชัดเจนเสียด้วย... ถ้าจะเอาแนวโน้มในการขึ้นตามรูปแบบราคา ก็จะมีเป้าหมายที่ระดับ 5.00 ก็เลยต้องแปลว่า โอกาสที่จะเป็น รูปแบบถ้วย ก็หวังได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องดูแนวต้านย่อยที่ 4.4-4.5 ไว้ก่อนด้วย ผ่านได้ ถึงจะไป 5.0 ต่อได้ (เล่นที่ละขั้น)